

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน จังหวัดเพชรบุรี

มาตรการ/กิจกรรม	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
<p>1. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	<p>1. วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการฯ 2. เสนอโครงการฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ 3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบโครงการฯ 4. จัดประชุม คณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ 5. ติดต่อประสานวิทยากร 6. ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ โดยการบรรยายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ บรรยายให้ความรู้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย 7. สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ต่อผู้บริหาร</p>	<p>งานเจ้าหน้าที่ – สำนักปลัด</p>	<p>วันที่ 26 – 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566</p>	<p>1. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้พัฒนาตนเองเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม 2. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจิตใจ มีปัญญา มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ให้</p>	<p>1. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้พัฒนาตนเองเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคมส่วนรวม 2. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจิตใจ มีปัญญา มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรม ให้</p>

				ผู้ได้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 3. ผู้มาใช้บริการได้รับบริการที่ดีตามหลักการประมวลจริยธรรมขององค์กร	ผู้ได้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 3. ผู้มาใช้บริการได้รับบริการที่ดีตามหลักการประมวลจริยธรรมขององค์กร
2. จัดทำกิจกรรมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสั่งการให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถชี้แจงผู้รับบริการ กรณีมีข้อกังวลสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินการได้	จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสั่งการให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถชี้แจงผู้รับบริการ กรณีมีข้อกังวลสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินการได้	งานธุรการ - สำนักปลัดเทศบาล	วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566	1. ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อสั่งการให้บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถชี้แจงผู้รับบริการ กรณีมีข้อกังวลสงสัย เกี่ยวกับการดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม อบต.วังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA เข้าดำเนินการประเมิน ITA ครบถ้วนทุกขั้นตอนรวมทั้งหน่วยงานผ่านการประเมิน และมีค่าคะแนนมากกว่า 85 คะแนน
3. กิจกรรมการเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	1. ให้เพิ่มช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพิ่มอีก 1 ช่องทาง 2. ประชาสัมพันธ์ QR Code ณ จุดรับบริการต่างๆ ให้ประชาชนสามารถทราบช่องทางดังกล่าว	งานกฎหมายและคดี - สำนักปลัดเทศบาล	วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566	จัดให้มีช่องทางเพิ่มเติมผ่านทาง เว็บไซต์	